

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN VÀ CHIA TAY THS LÊ THỊ HÀ NGHỈ CHẾ ĐỘ

Người viết: Ths. Điều Thị Vân Anh

Nhằm tri ân những cống hiến cũng như những đóng góp vô cùng to lớn của Ths. Lê Thị Hà với Khoa Khoa học Xã hội và Trường Đại học Tây Bắc, ngày 7/9/2023 vừa qua Khoa Khoa học Xã hội đã tổ chức lễ tri ân và chia tay Ths. Lê Thị Hà về hưu theo chế độ như một lời cảm ơn sâu sắc về sự đóng góp của cô trong suốt những năm tháng công tác.

Buổi lễ diễn ra thân mật và trang trọng với sự có mặt của đồng chí Nguyễn Trung Kiên- Phó trưởng phòng TC-HC, Chi ủy Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa cùng toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa Khoa học Xã hội.

Cô Lê Thị Hà sinh 10/8/1967 tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Năm 1985, cô Hà bắt đầu quá trình học tập tại trường CĐSP Tây Bắc, 1988 Cô được giữ lại tạo nguồn cho Nhà trường bởi thành tích học tập xuất sắc.

38 năm qua cô Hà đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, đạt học vị thạc sĩ vào năm 1998 và luôn cố gắng để thực hiện ở mức tốt nhất các nhiệm vụ được giao như: Phó Trưởng bộ môn Tiếng Việt, Phó Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch công đoàn, ủy viên BCH công đoàn Trường ĐHTB. Ở cương vị nào cô Hà cũng tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, được đồng nghiệp nể trọng, sinh viên yêu mến. Với những thành tích cống hiến của mình cho sự nghiệp giáo dục, cô Hà đã được nhận huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huy hiệu “ vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”, danh hiệu “phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”.

Ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Lê Thị Hà, đồng chí Trưởng Khoa TS. Đặng Thị Hồng Liên nhân mạnh: “Khoa Ngữ Văn trước đây, Khoa KHXX hiện nay thật may mắn khi có một cộng sự như cô Lê Thị Hà. Với cương vị cố vấn học tập, Cô luôn truyền lửa, đồng hành cho biết bao thế hệ sinh viên; với cương vị là cán bộ công đoàn, cô luôn chăm lo chu đáo cho đồng nghiệp, là người mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho đồng nghiệp. Ở bên cô, ai cũng thấy vui vẻ, được quan tâm, chia sẻ, yêu thương. Chúng tôi luôn nhớ về cô với hình ảnh duyên dáng, dí dỏm, vui tươi. Đặc biệt trong giai đoạn Khoa phải thực hiện những nhiệm vụ mới như đào tạo lưu học sinh Lào, cô Hà là 1 trong những giảng viên tiên phong, chủ nhiệm nhiều khóa dự bị tiếng Việt, đóng góp to lớn vào thành tích của khoa, và nhà trường. Khoa KHXX trân trọng cảm ơn cô đã luôn nhiệt thành với công việc, đồng nghiệp và sinh viên”.

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên chúc đồng chí Lê Thị Hà sau khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, vui vẻ bên gia đình, tích cực tham gia các hoạt động tại nơi cư trú và hi vọng trong thời gian tới đồng chí Lê Thị Hà vẫn tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục bằng nhiệt huyết và những kinh nghiệm quý báu của mình.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ chia tay Ths. Lê Thị Hà



Hình 1: TS. Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng phòng TC-HC trao hoa và quà tri ân của Nhà trường



Hình 2: TS. Đặng Thị Hồng Liên- Trưởng Khoa KHXH trao hoa và quà của Khoa KHXH



Hình 3: BCH Công đoàn Khoa KHXH tặng quà tri ân và chia tay



Hình 4: Đồng chí Lê Thị Hà cùng các đồng nghiệp Khoa KHXH



Hình 5: Đồng chí Lê Thị Hà cùng các đồng nghiệp Khoa KHXH



Hình 6: Đồng chí Lê Thị Hà cùng các đồng nghiệp Khoa KHXH